



ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง

ที่ ๖๐ /๒๕๖๗

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง  
ประจำปีภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗

ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ประจำปีภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยได้เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน จนถึงวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ในวัน เวลา และสถานที่สอบ ดังต่อไปนี้

	เลขที่บัตรประชาชน	ชื่อ - นามสกุล
๑	๑๕๗๙๙๐๐๙๔๔XXX	นายภูมิ ฐะระคำ

**หมายเหตุ** การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนครั้งนี้เป็นการพิจารณาจากคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครสอบจากใบสมัครเท่านั้น หากพบว่าผู้สมัครที่สอบผ่านการคัดเลือกและมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๑ การรับเข้าศึกษาและการขึ้นทะเบียนนักศึกษา ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท หลักสูตรการจัดการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ประจำปีภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ นั้น ไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อได้

ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นเข้าสอบข้อเขียน ตามวัน-เวลา ดังนี้

วัน/เวลา	วิชาที่สอบ	สถานที่สอบ
วันศุกร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.	สอบข้อเขียน	อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนรายงานตัวเวลา ๐๘.๓๐ น. และแสดงหลักฐานตามที่กำหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท หลักสูตรการจัดการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ประจำปีภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ต่อเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบด้วย

ประกาศ ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อสาพร สุวรรณฤทธิ์)  
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง